

# PET Lover

by

# Jer High

Feed me with love

Vol.11 No.100 October 2017  
ISSN 19054424



My Best  
**Friends**  
“เจสซี่” is YOU  
เจสสิกา ภาสะพันธ์

# แสตมป์จัดหนัก



รับแสตมป์ 5 ดวง  
มูลค่า 15 บาท

เมื่อซื้อขนมแมวเลีย จินนี่  
รสทูน่าและปลาโอ 2 ชิ้น 64.-



สะสม  
**M-stamp**  
รับเพิ่ม 1 บาท  
จ่ายด้วย true money wallet ผ่าน 7App รับเพิ่มอีก 1 บาท

เสียคุณค่าดีๆ  
แอสกับความอร่อย

Only at



ตั้งแต่ 24 ก.ย. - 29 ต.ค. 60 เท่านั้น





COVER  
STORY

My Best  
**Friends**  
“เจสซี่” is YOU  
เจสสิกา ภาสะพันธ์





ดาราสาวหน้าเก๋ “เจสซี่” เจสสิกา ภาสะพันธ์ุ เริ่มผลงานละคร จากละครซีรีส์ชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ตอน “ปฐพีเล่ห์รัก” 1 ใน 4 งานละครฉลอง 40 ปีช่อง 3 แล้วก็ตามมาด้วย ลิขิตเสนหารักประกาศิต รักนี้หัวใจมีคริบ มณีสวาท รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน รักต้องอุ้ม และไฟล้าไฟไฟ รวมทั้งผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง แต่ในวันนี้เธอไม่ได้มาคุยกับเราเรื่องละคร แต่เธอจะพาสุนัขคู่ใจ มาอวดชาวเพ็ทเลิฟเวอร์ต่างหาก “ตอนนี้เจสซี่เลี้ยงชิห์สุ่ยอยู่ 2 ตัว ชิวว่า 1 ตัว และยอร์กเชียร์ เทอร์เรียอีก 1 ตัว ซึ่งเป็นตัวที่นำมาถ่ายด้วยวันนี้ ชื่อ ยูฮู อายุ 7 ปีแล้ว เพื่อนให้มา ส่วนใหญ่สุนัขที่บ้านจะมีแต่คนให้มา ไม่รู้จะเป็นเพราะอาการหรือเปล่าไม่รู้ เพราะที่เคยซื้อมาเลี้ยงเอง 2 ตัว ก็มีอันเป็นไปทั้ง 2 ครั้ง ยังไม่ทันได้เริ่มเลี้ยงเลย ตั้งแต่นั้นก็เลยเกิดความรู้สึกว่า เราไม่อยากซื้อเองแล้ว”

### ทำไมถึงเป็น “ยูฮู”

“ก็คงเป็นเพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขา ก็ทักเขาว่า Yoo hoo แล้วเขาก็เดินมา จากนั้นก็เลยได้มาเป็นชื่อของเขานี้แหละค่ะ ประมาณว่า ปิ้งชื่อนี้เลย ยูฮูเลี้ยงง่ายมาก ฟังเราเข้าใจทุกอย่าง เรียกว่าพูดรู้เรื่องนะ อาจจะมีตื้อบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อตอนเขาเด็กๆ จะพาเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ เคยพาไปเข้าโรงเรียน แต่ก็ได้แค่คำสั่งพื้นฐาน นั่ง หมอบ คอย อะไรประมาณนี้ค่ะ เมื่อก่อนเจสซี่ก็เคยเลี้ยงยอร์กเชียร์มาก่อนแล้ว แต่เพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้ว ตัวนั้นจะเลี้ยงยากหน่อย เพราะเป็นที่คัพ เลยดูเหมือน





กับว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนยอร์กเชียร์ทั่วๆ ไป ซึ่งต่างกับ  
ยู๋ฮู่มาก อย่างยู๋ฮู่นี้ไม่เคยป่วยเลย แข็งแรง เลี้ยงง่ายที่สุด”

### วีรกรรมของยู๋ฮู

“ยู๋ฮูเป็นน้องหมาที่ซึ้งอนมาก วันไหนเจสซี่กลับบ้านมาแล้ว  
ไม่ทักเขา เขาก็จะทำเป็นเมิน จะไม่วิ่งมาหา แล้วพอสักพักเราจะเดิน  
ไปเหมือนจะจ้อเขา เขาก็จะทำเป็นไม่สนใจเรา จะทำเป็นเล่นตัวแล้ว  
ก็จะเดินหนีไปเลย บางทีก็จะหนีไปซ่อน แอบหลับในตู้เลย เพื่อให้  
เราหา แล้วก็จะเป็นหมาที่ซี้ไวยวายที่สุด อย่างบางทีคนในบ้านไม่ว่า  
จะเป็นใครก็ตาม ถ้าหากว่า ออกจากบ้านไปที่อื่นหลายๆ วันพอกลับมา  
ยู๋ฮูก็จะมาไวยวายเสียงดังใส่เลย ประมาณว่าไปไหนมา ทำไม่ไม่กลับ  
บ้าน อะไรประมาณนี้ค่ะ ไม่ยอมหยุดไวยวายง่ายๆ บางทีก็วิ่งเข้าไป  
ซาร์จเลย เป็นหมาบ้าพลัง ไม่กลัวใคร อย่างวันนี้มาเจอหมาตัวใหญ่  
ก็เข้าหาเขาเลย ไปแหง่เขา ชวนเขาเล่น คงคิดว่าตัวเองตัวใหญ่มั่ง  
บางทีก็ไปขู่เขาเลยก็มี”

### การดูแลยู๋ฮู

“เจสซี่เคยอ่านเจอว่ายอร์กเชียร์เป็นพันธุ์ที่ชอบหาหนู ชอบ  
หาของ แต่ว่าไม่เคยจับได้เลย การเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ ก็จะมี 2 แบบ ทั้ง  
ที่แบบตัดขนให้สั้น หรือจะชอบแบบขนยาว แต่ก็จะต้องใส่ใจดูแล  
มากหน่อย เพราะอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อน และก็ยังมีการขนพัน  
กันอีกด้วย จึงต้องคอยหมั่นแปรงขนให้เขาอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งตรง



บริเวณตานี้ยังต้องคอยระวังไม่ให้ชนเข้าไปทิ่มตา เพราะชนเหล่านี้เป็นตัวกักเก็บเชื้อโรค หรือเสียดสีเข้าไปในดวงตาทำให้ระคายเคือง อาจเกิดเป็นแผลที่กระจกตา หรือปัญหาต่างๆ ตามมาได้ แต่ถ้าเลี้ยงเป็นแบบขนสั้นก็จะสบายหน่อย”

### ฝากถึงผู้อ่าน

“ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงเขา อยากให้มีความพร้อมก่อน เพราะถ้าเริ่มเลี้ยงแล้วห้ามทิ้งขว้างเขาทีหลัง ส่วนผลงานล่าสุดเพิ่งปิดกล้องละครเรื่องใหม่ไปเรื่อง คุณแม่สวมรอย ทางช่อง 3 น่าจะได้ชมกันปีหน้า ฝากติดตามด้วยนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอน แต่ระหว่างนี้ก็ติดตามอินสตาแกรมได้ที่ @jessjiga จะมีกิจกรรมที่ทำอยู่มากมาย ล่าสุดเก็บน้องแมวมาเลี้ยง 2 ตัวจากคนที่เอามาทิ้งไว้ข้างถนนค่ะ กำลังพยายามให้พี่หมาและน้องแมวเข้ากันได้ อยู่ ในส่วนของกีฬาที่เล่นเป็นประจำก็มีกีฬาปีนหน้าผาและดำน้ำ พร้อมกับกำลังมี Project เกี่ยวกับงานประดิษฐ์และศิลปะต่างๆ ติดตามได้ทางไอจีเลยนะคะ รวมถึงฝากร้านเสื้อผ้ามือ 2 ของเจสด้วยนะคะเป็นของเจสเองที่ @wardrobelegacy ค่ะ”

ลูกสุนัขเมื่อเกิดมาก็น่ารักน่าชัง ใครเห็นก็ต้องรักต้องชอบ แต่เมื่อวันหนึ่งเขาเกิดโตขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ความน่ารักนั้นหายไป ก็อย่าทอดทิ้งเขา ในเมื่อเราดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆ แล้ว ก็ต้องดูแลต่อไปจนชั่วอายุขัยของเขา เหมือนอย่างที่น้องเจสซีฝากไว้



## QUESTIONS of the month

### Q: น้องหมากินน้ำมากๆ ผิดปกติหรือไม่

**A:** สุนัขที่กินน้ำมากและปัสสาวะมากผิดปกติอาจมีสาเหตุจากโรคบางชนิด เนื่องจากปกติแล้วสุนัขต้องการน้ำประมาณ วันละ 50 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เจ้าของจะทราบได้ โดยการวัดปริมาณน้ำที่สุนัขกินไปต่อวัน การสังเกตอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด จะทำให้เรารู้ถึงความผิดปกติได้เร็ว ซึ่งความผิดปกตินี้อาจเป็นสัญญาณบอกถึงความผิดปกติในโรคบางอย่างได้ เช่น

**โรคไตวาย** ปกติไตมีหน้าที่ขับของเสีย และยังช่วยผลิตฮอร์โมนบางชนิด เมื่อไตสูญเสียการทำงานไปมากกว่า 75% จึงเกิดการสะสมของเสียในกระแสเลือด สูญเสียสมดุลของแร่ธาตุต่างๆ และเกิดภาวะความเป็นกรดขึ้นในร่างกายได้ และสูญเสียน้ำในร่างกาย

จำนวนมากออกทางปัสสาวะมาก จำเป็นต้องกินน้ำเพื่อที่จะชดเชยสิ่งที่สูญเสียไป หากพบว่าสุนัขกินน้ำมากขึ้น ปัสสาวะมากขึ้น ควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

**โรคเบาหวาน** ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายไม่ผลิตหรือผลิตอินซูลินออกมาน้อยเกินไป ทำให้ขาดอินซูลินส่งผลให้การดึงน้ำตาลไปใช้ในร่างกายลดลง ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจึงสูงกว่าปกติ ปกติระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของสุนัขจะอยู่ที่ 80-120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทำให้สุนัขมีอาการกินน้ำมาก ปัสสาวะมาก กินเก่งขึ้น แต่น้ำหนักลด พันธุ์ที่พบโรคนี้ได้บ่อย ได้แก่ พูเดิ้ล ชเนาเซอร์ และมิเนเจอร์

การสังเกตอาการสุนัขจึงสำคัญมากและต้องทำเป็นประจำ บางครั้งอาการผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ อาจเกิดจากสาเหตุของโรคภัยได้มากมาย อย่างเช่น การกินน้ำมากผิดปกติ

# เจ้านายกับสายฝน

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สำหรับน้องหมาที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งวิ่งเล่นลุยน้ำ เนื้อตัวมอมแมมนั่น เจ้าของคงปล่อยให้สนุกอย่างเดียวไม่ได้แน่ เพราะหน้าฝนแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีภัยที่มากับสายฝนเป็นแน่ โดยเฉพาะเจ้าสัตว์ร้ายที่มักจะซุกซมในหน้าฝนนั่นเอง-เมื่อพูดถึงสัตว์ร้ายที่อาจทำอันตรายต่อน้องหมาของเราล่ะก็ อันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้น “งู” แน่แน่นอน แล้วเราจะเตรียมรับมือกันได้อย่างไร วันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวร้ายนี้มีกี่ชนิดบ้างและจะรับมือกับเหล่าร้ายนี้ได้อย่างไร

## งูพิษ - งูไม่มีพิษ

“งู” แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ งูมีพิษและงูไม่มีพิษ งูพิษเป็นสัตว์อันตรายมาก เพราะพิษมีฤทธิ์ทำลายระบบต่างๆ ในร่างกาย น้องหมาเมื่อได้รับพิษ ไม่ว่าจะถูกกัดหรือพิษพิษใส่ ซึ่งงูเหล่านั้นสามารถพิษพิษได้ด้วย พิษจะออกฤทธิ์ต่อระบบใดในร่างกายนั้น ขึ้นกับชนิดของงู เช่น พิษจากงูจงอาง งูเห่า และงูสามเหลี่ยมจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนพิษจากงูเขียวหางไหม้ งูกะปะ และงูแมวเซาจะออกฤทธิ์กับระบบเลือด แต่ก็ไม่ใช่ว่างูไม่มีพิษจะไม่อันตราย เพราะในน้ำลายของงูมีเชื้อโรคมกมาย ที่อาจเกิดการติดเชื้อจนมีอาการอื่นๆ แทรกซ้อนได้เช่นกัน

## สังเกตอย่างไร

การที่จะสังเกตว่าน้องหมาของเราถูกงูมีพิษหรือไม่มีพิษกัดนั้น ดูได้จากบาดแผล โดยแผลที่งูมีพิษกัดนั้นจะมีรอยเขียว 1-2 แผล ขึ้นกับจังหวะของการถูกกัด ซึ่งต่างจากงูไม่มีพิษ เมื่อกัดจะมีแค่อรอยถากเป็นแนวของฟัน ไม่มีรอยเขียวให้เห็น น้องหมาบางตัวมีขนยาว อาจไม่เห็นรอยแผล จะทราบได้ก็เมื่อแสดงอาการแล้วเท่านั้น อาการที่ว่า ได้แก่ มีแผลบวมขึ้น หนองบวม มีอาการปวด กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอัมพาต มีจุดเลือดออก อาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น แต่หากเห็นเลยว่าถูกงูกัด เจ้าของต้องจำลักษณะของงู สี ลวดลาย และรายละเอียดต่างๆ ของงูให้ได้ เพื่อที่สัตวแพทย์จะได้เลือกให้เซรุ่มให้เหมาะกับพิษของงูนั้นๆ ต่อไป

## การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อน้องหมาถูกงูกัดนั้น อย่างแรกเลยคือ ต้องทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดก่อน การตื่นรน วิ่งหนี หรือตื่นเต้น จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ทำให้พิษแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นทำให้เลือดบริเวณแผลนั้นไหลออกเพื่อระบายพิษ แต่ต้องไม่ให้แผลที่ถูกกัดเคลื่อนไหว หรือกระทบกระเทือนมากนัก โทนเนอร์โดยรอบ ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด แต่ห้ามแช่น้ำอุ่นเด็ดขาด เพราะพิษจะแพร่กระจายเร็วขึ้น ห้ามรัดด้วยสุรา หรือพอกน้ำแข็งที่แผล ควรใช้เชือกรัดเหนือแผลประมาณ 2 นิ้ว และทิศทางเข้าหาหัวใจ ซึ่งตำแหน่งของหัวใจนั้นจะอยู่บริเวณที่หลังข้อศอกซ้ายสัมผัสกับช่องอกของน้องหมา จากนั้นให้คลายออกทุก 10 นาที คลายออกครึ่งละ 1 นาที อาจจะพันขาด้วยผ้ายืด หรือหาอะไรมาตามคล้ายการเข้าเฟือกก็ได้ เพื่อลดการเคลื่อนไหว (แต่หากโดนกัดมานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วอาจไม่ได้ผล) จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว โทรติดต่อสัตวแพทย์ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมเซรุ่มไว้ ดังนั้นหากเห็นว่าน้องหมาโดนงูกัดแล้วล่ะก็ไม่ต้องรอให้เกิดอาการก่อนแล้วจึงพาไป เพราะอาจไม่ทันการณ์







## 576 Border Collies Get Together

นับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของสุนัขสายพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลีเลยก็ว่าได้ ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากกลุ่ม Border Collie Owners of South Australia group เป็นการรวมตัวของเจ้าของสุนัขบอร์เดอร์ คอลลีในประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นบริเวณสวนสาธารณะในเมืองวิลลาสต์ตัน รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นการรวมตัวของสุนัขสายพันธุ์สุนัขบอร์เดอร์ คอลลีมากกว่า 576 ตัวเลยทีเดียว เห็นแบบนี้รับรองว่าน้องแกะไม่กล้าย่างกรายผ่านมาแถวนี้แน่

## It's called "DOGA"

Doga คือ โยคะสำหรับคนและสุนัข เป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เจ้าของและสุนัขได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนรักสุนัขในลอนดอนเป็นอย่างมาก "Doga" เป็นการฝึกโยคะที่นำสุนัขเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างการเล่นโยคะ จนเมื่อมาห์ นีย์ ดาร์ฮานกูรีย์ ครูฝึกโยคะในลอนดอนได้นำมาพัฒนาปรับใช้ให้การสอนโยคะในลอนดอน

ที่ผ่านมา Doga ถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเป็น โยคะสำหรับสุนัข หรือการนำสุนัขมาทำท่าทางต่างๆ แต่จริงๆ แล้ว มันเป็นการฝึกโยคะสำหรับเจ้าของน้องหมา โดยเน้นการกำหนดลมหายใจและการออกกำลังกายตามแบบโยคะ โดยมีสุนัขเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและผ่อนคลายให้กับเจ้าของและสุนัขไปพร้อมๆ กัน เป็นการสร้าง ความเชื่อใจระหว่างคนและสุนัข เมื่อสุนัขรับรู้ได้ ก็จะลดความกังวลเกี่ยวกับเจ้าของลง และยังเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับน้องหมามากขึ้นอีกด้วย





## โบนัส - สมกทัย เจริญทอง

“สมกทัย เจริญทอง ชื่อเล่น โบนัส ค่ะ เป็นนักแข่งรถอาชีพ แต่ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งเลย สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้น โบนัสเลี้ยงน้องหมาอยู่ 2 ตัว เป็นสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนกับสุนัขพันธุ์พันทงที่เก็บมาเลี้ยงอีก 1 ตัว ก่อนหน้านี้จะมีหลายตัวมากเลย เป็นสายพันธุ์พุดเดิ้ล 1 ตัว แล้วก็มีเก็บมาเลี้ยงอีก 8 ตัวค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็จากไปกันหมดแล้ว อายุก็เกือบ 15 ปีกันทุกตัวเลยเหลืออยู่แค่ 2 ตัวนี้ค่ะ”

### พูดถึงฟรุ้งฟริ้ง

“ปอมเมอเรเนียนตัวนี้เป็นเพศเมีย เลี้ยงมาได้ประมาณ 3 ปีแล้วค่ะ ชื่อ “ฟรุ้งฟริ้ง” ที่แรกอยากจะทำตั้งชื่อว่า แลมโบ เพราะเราเป็นนักแข่งรถก็เลยอยากจะทำตั้งชื่อให้ดูสปอร์ต สปอร์ต แต่ด้วยที่นางเป็นสาวก็เลยได้ชื่อที่เก๋หน่อย เลยกลายเป็น ฟรุ้งฟริ้ง นี่แหละค่ะ เขาเป็นน้องหมาที่เอาแต่ใจมาก เขาจะชอบกินทุกอย่าง ยกเว้นอาหารของตัวเอง ชอบกินของเปรี้ยวๆ เช่น มะม่วงเปรี้ยว ฝรั่ง สตรอเบอร์รี่ ตอนแรกเริ่มจากเรากินอยู่แล้วรู้สึกเปรี้ยวก็เลยลองแกล้งให้เขากิน กลายเป็นว่าเขาชอบ กินหมดเลยแล้วก็มาขออีก”

### ความสามารถพิเศษของฟรุ้งฟริ้ง

“ฟรุ้งฟริ้งสามารถป็นขึ้นรถเองได้ แล้วก็ไปนั่งตรงที่ประจำของเขา คือ บนคอนซอร์ หรือบนคอนคนนั่งก็ได้ เขาจะป็นขึ้นมาเอง ประมาณว่าเราคาดเข็มขัด เขาก็จะเอาหัวมาพาดตรงสายเข็มขัด เป็นเหมือนที่วางคอของเขาพอดี แล้วก็กลับไปตลอดทาง ฟรุ้งฟริ้งสามารถสวัสดีได้แบบคนเลยคือ พนมมือได้ ทำไฮไฟว์ได้ 2 ข้างเลย หมอบได้ คลานได้ ตอนนี้นักำลังสอนให้กลิ้งอยู่ค่ะ”

### การดูแลฟรุ้งฟริ้ง

“ด้วยอาชีพของเราทำให้ต้องเดินทางบ่อย หลายๆ ครั้งก็จะพาฟรุ้งฟริ้งไปด้วยกัน จะมีการเตรียมตัวสำหรับเขานิดหน่อย โดยอุปกรณ์สำคัญได้แก่ กระเป๋าบ้าน ฟรุ้งฟริ้งจะนอนในนี้เลย แล้วก็เตรียมอาหารและน้ำสำหรับ

เขาไปด้วย ส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อ 2 ชั้น เพราะคุณหมอแนะนำว่าสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องปอด จึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้นอนห้องแอร์ ไม่ให้นอนตากพัดลม อย่างในกระเป๋าก็จะมีที่อุ่นๆ สำหรับเขา”

“ตลอดเวลาที่เลี้ยงเขามา เราก็มีความสุขมาก เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ซื่ออ่อนมาก ตั้งแต่เลี้ยงสุนัขมา ฟรุ้งฟริ้งเป็นน้องหมาที่ซื่ออ่อนที่สุด ชอบมาประจบเอาใจ จะนอนกับเรา บางที่ตื่นก่อนเราก็จะไม่ปลุก นิ่งเฝ้ารอนจนกว่าเราจะตื่น แต่อาจจะบอกว่า ที่ผ่านมาริมต้นทำพลาดเรื่องการให้อาหาร โดยที่ให้เราไม่เป็นเวลา เลยทำให้เขานิสัยไม่ดี เพราะเกิดจากการตามใจของเรา อย่างของเพื่อนๆ ที่เลี้ยงจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะให้อาหารเป็นเวลา ถ้าไม่กินก็เก็บ จนน้องหมาเรียนรู้เองว่าต้องกินอาหารในช่วงเวลาใด แต่ต้องไม่ใจอ่อนนะคะ แล้วเขาก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารัก นิสัยดี”



## PET'S TERTAINMENT

# The Secret Life Of Pets

เรื่องลับแก๊งขนฟู

ผู้กำกับ : Yarrow Cheney and Chris Renaud

ผู้ประพันธ์ : Cinco Paul / Ken Daurio / Brian Lynch / Simon Rich

แนวภาพยนตร์ : Animation Comedy



The Secret Life Of Pets หรือ เรื่องลับแก๊งขนฟู คือผลงานลำดับที่ 5 ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่าง Illumination Entertainment และ Universal Pictures ซึ่งจะมาเผยความลับว่าเหล่าสัตว์เลี้ยงทำอะไร ระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้นักแสดงตลกชื่อดังอย่าง หลุยส์ ซี.เค. อีริค สโตนสตริต และควิน ฮาร์ท มาให้เสียงพากย์ โดยได้ คริส เรนด จาก Despicable Me, Despicable Me 2 มารับหน้าที่ผู้กำกับ

The secret life of pets เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ แม็กซ์ สุนัขเทอร์เรียที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากเจ้าของ ยามว่างก็จะพบปะกับเพื่อนๆ สัตว์เลี้ยง เช่น กิตเจ็ต น้องหมาเพศเมียพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ปีกซีเมล ดัชชุนชื่อบัตตี้ และเจ้าแมวเหมียวชื่อโคลอี้ มีความสุขกับคนที่เจ้าของผู้เก็บเขามาเลี้ยง จนกระทั่งเคที สาวน้อยใจดี ได้รับ ดุค สุนัขพันธุ์หาวตัวใหญ่ขนปุกปุย มาเลี้ยงอีกตัว แม็กซ์ ถึงกับอึ้งเมื่อเคทีบอกเขาว่า ดุคเป็นน้องชายตัวใหม่ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อตุ๊กถือโอกาสครอบครองของเล่นและเตียงของแม็กซ์ และทักท้วงเอาเองว่าเขาและพี่ชายตัวใหม่ของเขาจะใช้ชีวิตที่แสนสุขสบายนี้ด้วยกัน แต่แล้วเขาทั้งคู่ต้องมาผจญภัยในเมืองใหญ่ด้วยกันความสนุกจึงเกิดขึ้น

หนึ่งในความสนุกสนานของการสร้างหนังเรื่องนี้คือทุกคนสามารถแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์สัตว์เลี้ยงของตัวเองนำมาใส่ในหนังเรื่องนี้ หนึ่งในช่วงเวลาที่โดนใจที่ผู้สร้างเป็นพิเศษคือฉากที่แม็กซ์และตุ๊กมองคนที่นั่งกินแซนดิวิชอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะ คุณจะมองเห็นได้จากสายตาของพวกเขา มันว่าอยากกินแซนดิวิช และเจ้าของสุนัขในกลุ่มที่มงานเองก็เล่าถึงประสบการณ์ของพวกเขาที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาจะไปที่อาหารด้วยอาการอยากกิน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือ พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงมากมาย ที่ทีมงานค้นพบไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทางของสัตว์ทุกตัวในเรื่องนี้

## Bangkok Pet Charity 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ได้เข้าร่วมงาน Bangkok Pet Charity 2017 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 เป็นการรวมพลคนใจบุญ สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้สำหรับบริจาคเลือด ผ่านการซื้อเสื้อยืดน่ารักๆ มี 2 ลายให้สะสม ออกแบบโดยคุณเอื้อ จิรากร และ ยิปโซ อริย์กัณฑ์ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



**JerHigh**  
Feed me love

**ใหม่!** เจอร์ไฮ เดน-ที สติก  
Benefit **X2**  
ยัมป็นสะอาด  
กับคุณประโยชน์



ดีต่อและเลิฟ  
DHA and Lecithin

โอมะก้า 3 และ 6  
Omega 3 and 6

แคลเซียม กลูตาไมน  
และคอเลสเตอรอล  
Calcium, Glutamine and Cholesterol



## ครั้งแรกในประเทศไทย กับการจัดบริการสุนัขนำทางคนตาบอด

คุณสุวัฒน์ ด้านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ กองทัพบก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมี พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงฯ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน





# เหตุผลที่ น้องหมากลัว พายุร้อง

วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า เหตุใดน้องหมาถึงกลัวพายุร้อง อีกหนึ่ง ปัญหาสำหรับคนเลี้ยงสุนัขเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน บางครอบครัวต้องรับมือกับพฤติกรรมนี้ ทุกครั้งที่ฝนตกหนักถึงขั้นแค่ฝนตังแค้ก็ เกิดอาการงุนงง กระวนกระวาย วิ่งวนหาที่ซ่อน มุดเข้าใต้เตียงหากันไม่เจอแล้ว

มีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกลัวเสียงพายุร้องของน้องหมา ซึ่งพบว่า เวลาฝนตก พายุร้องและฟ้าผ่า จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของความกดดันในบรรยากาศ เกิดไฟฟ้าสถิต และเสียงที่มีความถี่ต่ำเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยิน แต่สำหรับน้องหมาซึ่งจะมีประสาทสัมผัสพิเศษรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนี้ได้

โดยธรรมชาติพวกเขาจะรู้ที่มาของเสียงได้แม่นยำมาก แม้กระทั่งจังหวะเสียงการเดินของเจ้าของ โดย

ปกติน้องหมาจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำกว่า 15 เฮิร์ตซ์ และมากกว่า 50,000 เฮิร์ตซ์ จึงเป็นสาเหตุให้พวกเขารับรู้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตลอดจนเสียงพลุหรือปะทัดได้มากและรวดเร็ว บางบ้านที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดน้องหมาอาจวิ่งเตลิดหนีไปได้ เพราะความตกใจ

สำหรับน้องหมาบ้านไหนที่มีปัญหา กลัวเสียงพายุร้องฟ้าผ่า เราไม่ควรปล่อยให้เขาเผชิญความกลัวนั้นเพียงลำพัง ควรหาวิธีจัดการอย่างถูกต้อง เช่น ให้เขามาอยู่ใกล้ตัวเรา แต่ห้ามกอดแน่น เพราะจะยิ่งเป็นการทำให้น้องหมากลัวมากขึ้น หรืออาจใช้วิธีเบื้องต้นง่ายๆ ดังนี้

## ห้องเล็ก ช่วยได้

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด น้องหมาก็หนีออกไปจากบ้านไม่ได้ด้วย เริ่มจากเตรียมห้องพื้นที่เล็กๆ ไว้ หรือจะเป็นกรงก็ได้ แต่ต้องนำกรงไปไว้ในห้องอีกชั้นหนึ่ง ปิด

ห้องให้มืดสนิท ปิดหน้าต่าง ปิดผ้าม่าน ไม่ให้เห็นบรรยากาศภายนอก เตรียมของเล่นหรือผ้าห่มที่เขาคุ้นเคยไว้สำหรับซุกตัว จะช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้เปิดเพลงเบาๆ ไว้ด้วย

## สงบสติอารมณ์

หากไม่สามารถจำกัดพื้นที่ได้ จำเป็นต้องสร้างความรู้สึกสงบ และปลอดภัยให้กับเขา ห้ามสร้างแรงกระตุ้นให้ยิ่งกลัว ต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแทนเจ้าของห้ามส่งเสียงร้อง ให้ใช้สายจูงที่มีสายรัดคอก นิ่งใกล้ๆ พร้อมลูบซ้ำๆ บริเวณอกหรือไหล่ หากเขาเริ่มสงบลง ก็ค่อยเดินออกไปเรื่อยๆ ให้เขารู้สึกว่าอยู่ลำพังได้

# จินนี่ ลิควิดสแน็ค

เสียดูคุณค่าดีๆ...แฮปปี้กับความอร่อย



มี 3 รสชาติ  
ให้เลือก  
1 แพ็ค มี 4 บด

## จินนี่ ลิควิดสแน็ค เสียดูความสุขได้ทุกมื้อ

ให้เจ้าเหมียวอารมณ์ดีไปกับคุณค่าดีๆจากปลาทูน่า

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ พิถีพิถันทุกขั้นตอน รับรองอร่อยโดนใจเหมียวสุดๆ





# JUSTICE LEAGUE™ ALL IN NOVEMBER 16



© 2017 DC. ALL RIGHTS RESERVED.



## ชวนน้องหมาไปดูหนัง ครั้งที่ 11



เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ Jerhigh ครบ 199 บาท ที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา

ถ่ายภาพใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล

ส่งมาที่ คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม Jerhigh พาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 11 ทาง Jerhigh official

(จำนวน 120 รางวัล รวม 240 ที่นั่ง)

รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน

เปิดลงทะเบียนรับบัตร บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ เวลา 12.00 น.

เอา  
ป๊ะ  
ล่า



ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 20 ก.ย. - 6 พ.ย. 2560

จับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีทาง jerhigh official ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560

โทรสอบถามที่ 3882560



เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

รายละเอียดเพิ่มเติม Jerhigh official

1. ส่วนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Jerhigh ครบ 199 บาท ในเทสโก้โลตัสทุกสาขา และส่งใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาที่ คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม Jerhigh พาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 11 ทาง FB : jerhigh official
2. ผู้โชคดีต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ ทางช่องข้อความ (Inbox) FB : jerhigh official ภายในหลังการประกาศผล และบริษัฯ จะแจ้งข้อความยืนยันสิทธิ์กลับไปพร้อมรายละเอียดกิจกรรมดูหนังรอบพิเศษ
3. จำกัด 1 รางวัล/บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งพา)
4. น้องหมาที่ขาดหวังต้องใส่ผ้าอ้อมที่พนักงานจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ และน้องหมาบนตักเจ้าของเท่านั้น
5. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมาลงทะเบียนและเวลาที่กำหนดไว้โดยแสดงข้อความยืนยันสิทธิ์ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
6. บริษัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัฯ ถือเป็นที่สุด